

Ia Blang, ngày tháng 11 năm 201

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021 trên địa bàn xã Ia Blang

Thực hiện Công văn số 2166/CV-BCĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. BCĐ về an toàn thực phẩm xã Ia Blang báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Công tác quản lý, chỉ đạo

Ban chỉ đạo xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể của xã và Bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các Ban ngành chức năng, các thôn, làng trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung của từng cơ sở, dịch vụ hoạt động kinh doanh, thu hút sự quan tâm của nhân dân vào các lĩnh vực hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; cụ thể Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm xã đã ban hành *Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 về triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2020; Công văn số 142/CV-UBND xã về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2021 trên địa bàn xã Ia Blang.*

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2021

Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm Trong năm 2021 kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống cụ thể như sau:

Hàng năm, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Ia Blang đã chủ động phối hợp cùng với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã về nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội, đồng thời hướng dẫn các thôn, làng lựa chọn nội dung tuyên truyền về quy trình, cách thức tổ chức đến các đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở thuộc hệ thống của mình.

Ban chỉ đạo xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể của xã và Bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các Ban ngành chức năng, các thôn, làng trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung của từng cơ sở, dịch vụ hoạt động kinh doanh, thu hút sự quan tâm của nhân dân vào các lĩnh vực hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; cụ thể Ban chỉ đạo về an

toàn thực phẩm xã đã ban hành kế hoạch hoạt động trong năm đều có sự tham gia của UBMT xã.

Ủy ban MTTQ xã cùng các đoàn thể đã tích cực, chủ động phát huy vai trò, chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị và giám sát đối với các dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong toàn xã. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, MTTQ đã tham gia, phối hợp 5 cuộc giám sát về kiểm tra tất cả cơ sở, dịch vụ kinh doanh

Công tác kiểm tra tập trung vào nhóm thực phẩm được sử dụng nhiều trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và mùa lễ, trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm được chế biến thủ công, theo mùa vụ, các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Trong quá trình kiểm đã nhắc nhở các cơ sở, chế biến, dịch vụ kinh doanh và hộ mua bán nhỏ lẻ phải chấp hành nghiêm thực phẩm của cơ sở mình trước khi đưa ra thị trường để mua bán, phục vụ người dân và Đoàn kiểm tra về ATTP của xã đã nắm bắt được tình hình công tác ATTP trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và không để các vi phạm quy định về ATTP góp phần đảm bảo ATTP cho người dân trong xã vào dịp Tết và dịp lễ hội năm 2021. Chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm ATTP xảy ra trong 2021 trên địa bàn xã .

3. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động hàng năm, sự chỉ đạo của UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên, cũng như tình hình đặc điểm của địa phương, chủ trì phối hợp với UBMTQ và các ngành, đoàn thể có liên quan, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai xuống các thôn, làng thực hiện. Mặt trận các đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên về Luật an toàn thực phẩm; tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Luật an toàn thực phẩm và các quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biết lựa chọn rau, thịt đảm bảo an toàn vệ sinh, chỉ sử dụng sản phẩm khi biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sử dụng chất cấm, chất kích thích trong sản xuất; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là vận động các cơ sở sản xuất đặt yếu tố cộng đồng và xã hội lên trên, coi việc bảo đảm ATTP vừa là lương tâm, vừa là trách nhiệm xã hội; tuân thủ nguyên tắc, chấp hành và thực hiện các điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật, không sử dụng các chất hóa học cấm.

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định; tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm của tổ kiểm tra liên ngành về ATVSTP xã; Hậu quả của việc lạm dụng thuốc kháng sinh; các hành vi buôn bán, sử dụng chất cấm (salbutamol, chất vàng ô...) trong sản xuất, chế biến, kinh

doanh thực phẩm; giảm tỷ lệ mẫu có tồn dư hóa chất cấm; tồn dư kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và ô nhiễm vi sinh vật quá giới hạn cho phép. Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về ATTP để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

- Về công tác tuyên truyền, kết hợp cùng Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh xã, tuyên truyền trên loa đài phát thanh tại các điểm phát thanh thôn, làng; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm xã và các chợ đầu mối. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung, thông điệp về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết nguyên đán, Tết trung thu và mùa lễ hội năm 2021, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về đảm bảo ATTP cho các tổ chức, cá nhân chế biến, sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong năm 2021, chưa phát hiện vụ vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn xã.

5. Tồn tại , nguyên nhân:

- Hiện nay, Công chức Văn hóa xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm chỉ kiêm nhiệm nên đôi lúc hoàn thành nhiệm vụ chưa đúng thời gian theo yêu cầu.

- Công chức Văn hóa xã chưa có chuyên môn về việc quản lý an toàn thực phẩm nên đôi lúc còn lúng túng trong công tác kiểm tra các cơ sở.

- Các công cụ phục vụ cho công tác chuyên môn không có nên gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện kiểm tra

- Thực trạng về sản xuất chế biến, kinh doanh ở trên địa bàn xã đa số nhỏ lẻ khó kiểm soát và rất khó thống kê về số lượng chính xác.

- Nhận thức về công tác ATTP của nhiều người dân còn nhiều hạn chế (nhất là về công tác vệ sinh nói chung: Điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, vệ sinh môi trường...).

- Công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn gặp khó khăn đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng đắn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo về ATTP xã phối hợp cùng với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vai trò chỉ đạo quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo Chỉ thị Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, trong phạm vi được phân công theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATTP để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, kinh doanh và không sử dụng các loại thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện:

- Hiện nay nguồn kinh phí, trang thiết bị đo lường, kiểm định chất lượng hàng hóa, thực phẩm cấp cho xã hoạt động về công tác an toàn thực phẩm không có, Kính mong cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm hàng năm.

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn thực phẩm để thực hiện tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn xã Ia Blang./.

Nơi nhận:

- BCĐ ATTP huyện (B/c);
- ĐU, HĐND xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Công chức phối hợp, y tế xã (biết);
- Lưu VT. P.VH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Khôi**